

Source :

มติชน

Date :

15 ก.พ. 2560

Page :

7

No:

60059042

40 ประเทศปลื้มผลงานประชุมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ มั่นใจกระตุ้นไทยก้าวขึ้นสู่ผู้นำการผลิต-ส่งออกระดับโลก

พอใจผลงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 40 ประเทศ เกือบ 1,000 คน ชื่นชม มั่นใจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลักดันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกของโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอน ด้านนักวิชาการรอนภาครัฐ เอกชนให้ความสำคัญกับงานวิจัยเพราะจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล พร้อมชูการทำอ้อยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 จะช่วยเกษตรกรรายย่อยเป็นผู้ส่งออกระดับโลกได้

นายเชิดพงษ์ ลิวิวิธช์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ เปิดเผยว่า ประเทศไทย

ประสบผลสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 (XXIX International Society of Sugar Cane Technologists Congress) ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8

ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมามีความน่าพอใจ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 950 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งความสำคัญในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้นำในเรื่องอ้อยและน้ำตาลของไทย ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อ้อยประเภทต่างๆ การจัดการดินและน้ำ ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ไปจนถึงใช้เครื่องจักรขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนโรงงานน้ำตาลในยุคใหม่ ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำผลผลิตอ้อยทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ โดยไม่มีส่วนใดเหลือทิ้ง รวมทั้งการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน และการควบคุมการผลิตด้วยระบบบีทีเอส นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการอ้อยและน้ำตาลของไทยได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าออกสู่สากลมากขึ้นอีกด้วย

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม



นายเชิดพงษ์ ลิวิวิธช์



นักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ กล่าวต่อว่าการประชุมครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรของไทยได้เข้าชมงาน ทำให้ได้รับรู้และรับทราบเทคโนโลยีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำมาใช้ปรับปรุง พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งในเรื่องของพันธุ์อ้อย เครื่องจักร การจัดการน้ำ ดิน ปัจจัยการผลิต การเก็บเกี่ยว การขนส่ง เป็นต้น

ส่วนด้านวิชาการก็ประสบผลสำเร็จ มีผู้ส่งผลงานทางวิชาการรวมงานรวมทั้งสิ้น 267 เรื่อง ทำให้นักวิชาการและนักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับนักวิจัยระดับโลกที่เข้ามาเพื่อต่อยอดในการสร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อไปในอนาคต และที่สำคัญตัวแทนผู้ส่งผลงานจากประเทศไทยถึง 10 คนได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Best Papers และ Best Posters Award จาก 4 สาขา ได้แก่ สาขาการเกษตร สาขาชีววิทยา โรงงาน และผลิตภัณฑ์พลอย โดยสาขาชีววิทยาเป็นสาขาที่มีการนำเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่าและจัดแสดงโปสเตอร์มากที่สุด โดยเฉพาะหัวข้อเรื่องเชื้อพันธุ์พืช การเพาะพันธุ์ กีฏวิทยา พยาธิวิทยา และโมเลกุลวิทยา

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยของไทยได้เรียกร้องผ่าน

ทางเวทีประชุมดังกล่าวให้ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนงานวิจัยมากขึ้น เพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์กับการพัฒนา สามารถขยายผลนำมาปฏิบัติได้จริงดังเช่นประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่การพัฒนาอยู่บนฐานข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัย ซึ่งจะให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

ด้านนายกิตติ ชูณหงษ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนของการจัดนิทรรศการนั้นก็ประสบผลสำเร็จ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจากทั่วโลกให้ความสนใจมาร่วมออกงานนิทรรศการจำนวนมากเช่นกัน รวมทั้งการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบเจรจาธุรกิจก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ในกลุ่มผู้ให้บริการและผู้ผลิตอุปกรณ์ ตลอดจนกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทำให้พื้นที่จัดแสดงสินค้าได้ถูกจำหน่ายหมดเป็นเวลากว่าหลายสัปดาห์ก่อนการจัดประชุมจะเริ่มขึ้น และทำให้ต้องปฏิเสธผู้จัดแสดงสินค้าไปหลายราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย เป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคต ซึ่งกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะนำไปสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอน

นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่ง

ประเทศไทย กล่าวอีกว่า ในการประชุมดังกล่าว เรื่องที่มีการกล่าวถึงและมีความสำคัญต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยคือ การทำไร่อ้อย แบบพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะทำให้เกษตรกรรายเล็กสามารถอยู่รอด และสามารถเป็นผู้ส่งออกระดับโลกได้ เพียงแต่เกษตรกร จำเป็นจะต้องรวมกลุ่มกันจากแปลงเล็กหลายๆ แปลง รวมกันก็จะเป็นแปลงขยายใหญ่ ซึ่งจะสอดคล้อง กับนโยบายประชารัฐเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล จากนั้นก็ร่วมกันในการพัฒนาและนำเครื่องจักรกลที่ ทันสมัยเข้ามาใช้ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนและมี ต้นทุนสูงสุด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตอ้อยของไทย ลดลง สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ทั้งนี้ตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทรายนั้น กำหนดยุทธศาสตร์ที่เพิ่ม พื้นที่ปลูกอ้อยอีกประมาณ 6 ล้านไร่ ภายในปี 2569 จากปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 8-9 ล้านไร่ โดยตั้งเป้าให้มีรายได้จากอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาล ไม่น้อยกว่าปี 500,000 ล้านบาท เพื่อก้าวขึ้นสู่ ประเทศศูนย์กลางการปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลของโลก “การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือของ บริษัท เอ็นซีซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กับทางสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาล แห่งประเทศไทย ในการประมุขสิทธิ์การจัดงานมาที่ ประเทศไทย โดยสามารถดำเนินการจัดงานให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสร้าง Economic Impact และแสดงให้เห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่สามารถเป็น MICE City ได้ รวมถึง ประเทศไทยมีศักยภาพ และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน จุดหมายที่ถูกเลือกให้จัดงานในระดับ International Trade Exhibition การประชุมดังกล่าวยังเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจด้านนักท่องเที่ยว เพราะจะทำให้ทั่วโลกได้ รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ก็จะทำเรื่องราวของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ไปเชิญชวนให้ประชาชน ในประเทศของเขาเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น” นายกิตติกล่าวในตอนท้าย